



จดหมายข่าว

ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2567

โครงการศึกษาแผนหลักและความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

(ร่าง) แผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสวี

แผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองสวีตามกรอบระยะเวลาปฏิบัติ 20 ปี มีจำนวน 42 โครงการ
และจำแนกการพัฒนาตามความสำคัญ ความเร่งด่วนและองค์ประกอบ/กิจกรรมของโครงการ เป็น 3 ระยะ

1 แผนระยะสั้น

เป็นแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ จำเป็นต้องเร่งดำเนินการและต่อเนื่องในทุกชั้นตอนเพื่อให้สามารถนำไปสู่การก่อสร้าง
โดยเร็ว ในระยะเวลา 1-5 ปี (ปี พ.ศ. 2566-2570) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริงในการ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำ และการบรรเทาอุทกภัยโดยเร็วมีจำนวน 12 โครงการ ประกอบด้วย โครงการประเภทปรับปรุงคลองประดู
ระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ และฝาย โดยมี 2 โครงการ ที่มีความสำคัญเร่งด่วนและเหมาะสมที่จะดำเนินการเป็นลำดับแรก ได้แก่ โครงการประดูระบายน้ำ
แก่งพระ คลองสวี และโครงการปรับปรุงลำน้ำ (คลองสวี คลองสวีเฒ่า และคลองน้อย) ทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้น
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรมชลประทานไปสำรวจและออกแบบรายละเอียดต่อไป

2 แผนระยะปานกลาง

เป็นแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ ที่คาดว่าจะดำเนินงานในระยะเวลา 6-10 ปี (ปี พ.ศ. 2571-2575) มีจำนวน 22 โครงการ
ประกอบด้วย โครงการประเทืองคั่นน้ำ คลองคั่นน้ำ แก้มลิง คลองเชื่อม และอ่างเก็บน้ำ

3 แผนระยะยาว

เป็นแผนงานโครงการที่มีความสำคัญใช้เวลาในการดำเนินการออกแบบรายละเอียด และ/หรือ จัดการด้านการขุดเซยที่ดิน
และทรัพยากรดินตามขั้นตอนและการขออนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ซึ่งใช้ระยะเวลาดำเนินงานตามแผนงานได้ในระยะเวลา
11-20 ปี (ปี พ.ศ. 2576-2585) มีจำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการประเทืองอ่างเก็บน้ำ

การลงพื้นที่สำรวจ/เก็บข้อมูลภาคสนาม

บริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อสำรวจจุดตัดลำน้ำในลุ่มน้ำสวี
เช่น คลองสวี คลองสวีเฒ่า คลองน้อย (ที่เชื่อมระหว่างคลองสวีกับคลองสวีเฒ่า)
คลองวิสัย และคลองโตน รวมจำนวน 50 รูปตัด และเตรียมข้อมูล
จัดผังบริเวณของประดูระบายน้ำบ้านแก่งพระ ตำบลนาสัก อำเภอสวี ผังบริเวณ
อาคารควบคุมน้ำปากคลองน้อย และอาคารควบคุมน้ำปลายคลองน้อย
(ที่เชื่อมระหว่างคลองสวีกับคลองสวีเฒ่า) **โดยเริ่มทำการสำรวจเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 มีระยะเวลาสำรวจประมาณ 45 วัน**

การลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทที่ปรึกษาลงพื้นที่สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อศึกษาวิเคราะห์
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและรอง
ในทุกแนวทาง / แผนการบริหารจัดการน้ำ / แผนการบรรเทาปัญหา ให้มี
ความชัดเจนพร้อมจัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอ
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินการด้านค่าชดเชยที่เหมาะสม
และเป็นธรรม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน
**โดยสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 8 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 40 วัน**

